

Điều 3.- Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Hưng và Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

T.M. Chính phủ

Thủ tướng

VÕ VĂN KIẾT

## THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

### **CHỈ THỊ của Thủ tướng Chính phủ số 117-TTg ngày 27-2-1996 về chăm sóc người cao tuổi và hỗ trợ hoạt động cho Hội người cao tuổi Việt Nam.**

Người cao tuổi nước ta chiếm khoảng 10% số dân và ngày càng tăng, là lớp người có công sinh thành, nuôi dưỡng và giáo dục các thế hệ con cháu, giữ gìn và phát triển giống nòi, bảo vệ và phát triển thuần phong, mỹ tục và truyền thống yêu nước của dân tộc. Một bộ phận đông đảo người cao tuổi đã cống hiến gần trọn cuộc đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ và xây dựng đất nước.

Phát huy truyền thống tốt đẹp của nhân dân ta "kính lão đắc thọ", Đảng và Nhà nước ta coi việc quan tâm, chăm sóc đời sống vật chất và tinh thần của người cao tuổi là đạo lý của dân tộc, là tinh thần và trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân và các cấp chính quyền và đã đề ra nhiều chính sách thể hiện sự quan tâm đó.

Những năm gần đây, sự nghiệp đổi mới đạt được những thành tựu rất quan trọng, kinh tế của đất nước có sự phát triển, đời sống nhân dân được cải thiện, trong đó có người cao tuổi. Tuy nhiên, hiện nay cuộc sống của người cao tuổi nói chung còn nhiều vấn đề cần được giải quyết, một bộ phận người cao tuổi còn gặp nhiều khó khăn, vất vả, nhất là những người có đơn, bất hạnh, có những trường hợp trách nhiệm, lòng hiếu thảo, sự tôn kính của con cháu đối với ông bà, bố mẹ già không đáp ứng đòi hỏi của đạo lý và pháp luật.

Để phát huy truyền thống của dân tộc, thực hiện chủ trương chính sách của Đảng và hỗ trợ hoạt động của Hội người cao tuổi, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị:

#### **1. Về chăm sóc người cao tuổi:**

Ủy ban Nhân dân các cấp chỉ đạo các cơ quan chức năng, đơn vị thuộc quyền thương xuyên quan tâm làm tốt công tác chăm sóc người cao tuổi. Công tác này cần được thể hiện trong các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ngắn hạn và dài hạn của địa phương, trong chỉ tiêu xây dựng gia đình văn hóa, xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư; chỉ đạo các cơ quan văn hóa, thông tin, giáo dục và đào tạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhân dân, nhất là thế hệ trẻ về ý thức, thái độ và nghĩa vụ chăm sóc, giúp đỡ, kính trọng người cao tuổi.

Các cấp chính quyền, các cơ quan quản lý Nhà nước trong khi hoạch định các kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội và các chương trình quốc gia, cần chú ý bồi dưỡng và phát huy nguồn lực người cao tuổi. Hàng năm, cần dành một tỷ lệ thích đáng ngân sách để giải quyết các vấn đề xã hội, chăm sóc, bồi dưỡng, phát huy vai trò người cao tuổi và hỗ trợ Hội người cao tuổi.

#### **2. Đối với Hội người cao tuổi:**

Hội người cao tuổi Việt Nam mới được Chính phủ cho phép thành lập ngày 24-9-1994 sẽ tạo thêm thuận lợi cho công tác chăm sóc và phát huy người cao tuổi. Hội có tư cách pháp nhân, hoạt động theo Điều lệ phù hợp với Hiến pháp và pháp luật dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự hỗ trợ của Chính phủ về kinh phí và điều kiện hoạt động.

Hội người cao tuổi Việt Nam ở xã, phường, thị trấn được thành lập theo đúng pháp luật và Điều lệ của Hội người cao tuổi Việt Nam thì có con dấu riêng để hoạt động.

Để Hội nhanh chóng ổn định tổ chức, mở rộng hoạt động ở cơ sở có hiệu quả, các Bộ, ngành và các cấp chính quyền cần làm tốt những việc sau đây:

a) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý về mặt Nhà nước đối với Hội người cao tuổi có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn Hội hoạt động theo đúng đường lối, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Định kỳ nghe Hội báo cáo tình hình, phản ánh tâm tư nguyện vọng của người cao tuổi, nghiên cứu trình Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh, ban hành chính sách đối với người cao tuổi phù hợp với đường lối của Đảng và Nhà nước, nhằm động viên kịp thời khả năng, kinh nghiệm của người cao tuổi cho đất nước.

b) Bộ Tài chính, Ủy ban Nhân dân các địa phương tạo điều kiện giúp đỡ về cơ sở vật chất và hỗ trợ một phần kinh phí hoạt động cho Hội người cao tuổi ở Trung ương, xã, phường và thị trấn.



c) Các Bộ, ngành khi soạn thảo các văn bản pháp luật có liên quan đến chính sách đối với người cao tuổi cần tham khảo ý kiến của Hội người cao tuổi Việt Nam trước khi trình Chính phủ và Quốc hội.

d) Bộ Y tế, Tổng cục Thể dục Thể thao tạo điều kiện và phối hợp với Hội phổ biến các kiến thức cần thiết cho sức khỏe, hướng dẫn luyện tập phòng chữa bệnh, tổ chức tốt việc khám chữa bệnh đối với người cao tuổi và nghiên cứu chính sách khuyến khích mở rộng bảo hiểm y tế tự nguyện của người cao tuổi.

e) Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường tạo điều kiện để Hội người cao tuổi tham gia tổng kết kinh nghiệm thực tiễn, nghiên cứu khoa học về người cao tuổi.

g) Bộ Ngoại giao, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giúp đỡ Hội làm tốt nhiệm vụ thay mặt người cao tuổi Việt Nam trong quan hệ với các tổ chức người cao tuổi ngoài nước, các tổ chức NGO quốc tế theo đúng pháp luật của Nhà nước.

h) Đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể nhân dân phối hợp với Nhà nước và với Hội người cao tuổi trong việc vận động gia đình và xã hội chăm sóc, bồi dưỡng, phát huy vai trò người cao tuổi phục vụ công cuộc đổi mới vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh theo định hướng xã hội chủ nghĩa và giúp đỡ Hội hoạt động có hiệu quả thiết thực, nhất là ở cơ sở.

K.T. Thủ tướng Chính phủ

*Phó Thủ tướng*

PHAN VĂN KHAI

**CHỈ THỊ của Thủ tướng Chính phủ số 166-TTg ngày 19-3-1996 về việc tổ chức thực hiện Quyết định số 118-TTg ngày 27-2-1996 của Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở.**

Thực hiện Pháp lệnh Ưu đãi người hoạt động cách mạng, liệt sĩ và gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 118-TTg ngày 27-2-1996 về việc hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở.

Hỗ trợ cải thiện nhà ở là một trong những chính sách đặc biệt, đáp nghĩa quan trọng của Đảng, Nhà nước và của nhân dân đối với những người có công trong sự nghiệp cách mạng của đất nước.

Trong điều kiện kinh tế đất nước hiện nay, thực hiện chính sách nhà ở cho người có công với cách mạng trên một diện rộng với nhiều đối tượng là việc làm có nhiều khó khăn và phức tạp, đòi hỏi phải giải quyết chu đáo, thận trọng.

Trong tổ chức thực hiện Quyết định số 118-TTg, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Thủ trưởng các Bộ, ngành có liên quan, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chú trọng những điểm sau đây:

1. Việc tặng nhà tình nghĩa nói tại Điều 2 của Quyết định số 118-TTg áp dụng cho những người hoạt động cách mạng trước Cách mạng tháng Tám năm 1945 là thực hiện Điều 5 của Pháp lệnh. Nhà được tặng (cấp) hoặc hỗ trợ có thể là nhà thuộc quỹ nhà ở hiện có (trừ diện nhà do yêu cầu quy hoạch không chuyển thành sở hữu tư hoặc nhà ở xây dựng mới thuộc sở hữu Nhà nước.

2. Đối với người hoạt động cách mạng trước Cách mạng tháng Tám năm 1945 đã mất thì địa phương xem xét từng trường hợp, vận dụng giải quyết cho thân nhân chủ yếu của họ còn sống (bố, mẹ đẻ, vợ, chồng).

3. Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải điều tra nắm chắc các đối tượng chính sách trên địa bàn, xây dựng phương án và kế hoạch toàn diện, cụ thể; xin ý kiến chỉ đạo của cấp ủy, Hội đồng Nhân dân, tham khảo ý kiến của Mặt trận Tổ quốc và Hội Cựu chiến binh. Các tổ chức thực hiện thí điểm để rút kinh nghiệm rồi mới thực hiện ra diện rộng; bảo đảm giải quyết đúng chính sách theo tinh thần của Pháp lệnh. Khi này sinh vấn đề quá phức tạp thì báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Đối với thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, nơi có nhiều người thuộc diện chính sách, sau khi tổ chức thực hiện thí điểm, tổng kết rút kinh nghiệm cần báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước khi tiếp tục thực hiện ra diện rộng.

4. Bộ Xây dựng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phải chỉ đạo cụ thể, theo dõi chặt chẽ việc tổ chức thực hiện Quyết định số 118-TTg của các tỉnh, thành phố, phổ biến kịp thời những kinh nghiệm tốt cho các tỉnh áp dụng, phát hiện, uốn nắn kịp thời những sai sót, lệch lạc; tổng hợp, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ để có sửa đổi, bổ sung chính sách cho phù hợp với tình hình thực tế.